

THÁI BÌNH ĐÃ CÓ NHIỀU NỖ LỰC, ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ TÍCH CỰC...

(Tiếp theo trang 1)

đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chú trọng phổ biến và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo sự đồng thuận, huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia có trách nhiệm cùng với Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy được vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, lực lượng công an, hệ thống chính trị ở cơ sở, từng họ gia đình, người dân.

Hai là, các cuộc vận động gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy", "Tháng an toàn giao thông", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Dân vận khéo" và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào.

Ba là, đã xây dựng được nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở các thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Nếu toàn tỉnh có hơn 3.000 mô hình thì Thái Bình có hơn 100 mô hình. Nhiều mô hình là điểm sáng trong phong trào, điển hình như: "Tổ dân vận an ninh, trật tự", "Tổ tự quản an ninh, trật tự, an toàn giao thông", "Câu lạc bộ phòng, chống ma túy", "Họ giáo bảo đảm an ninh, trật tự", "Bảo đảm an ninh, trật tự học đường", "Đội tự quản tàu thuyền đoàn kết, hỗ trợ nhau hoạt động trên biển và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển"; mô hình họ giáo thôn Danh Giáo, xã Thái Đô không ma túy; mô hình tự quản về an ninh trật tự - an ninh biên giới biển khu Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền...

Hoạt động của các mô hình này đã góp phần tích cực cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phần ảnh, để xuất kịp thời cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, các cơ quan chức năng nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; vận động, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân từ khi mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, bảo đảm an ninh, an toàn cho địa bàn, cho nhân dân có được sự yên tâm trong cuộc sống. Mỗi năm, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức không chỉ là dịp để đánh giá kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế mà còn là dịp để động viên, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, hệ thống chính trị, lực lượng chức năng, cán bộ, đảng viên, nhân dân và hôm nay tại huyện Thái Thụy chúng ta cảm nhận được rất rõ tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh phong trào, tạo được bước phát triển mới, đó chính là ý nghĩa sâu sắc của ngày hội. Thực tiễn của Thái Thụy đã khẳng định, chỉ khi nào người dân nhận thức được đầy đủ, phát huy được quyền làm chủ, tự giác, tích cực, chủ động tham gia thì chúng ta mới có được sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thưa các đại biểu, các đồng chí! Trong những năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh Thái Bình đã đạt được kết quả khá toàn diện: Kinh tế tăng trưởng cao, bình quân trong nửa đầu nhiệm kỳ khoảng hơn 8%/năm, 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,77% (đứng thứ 10 cả nước và thứ 5/11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng); thu ngân sách đạt trên 11.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch ngày càng tích cực; công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại được chú trọng, nhiều dự án lớn được triển khai, điển hình là 2 khu công nghiệp (khu công nghiệp



Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại ngày hội.

Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy và khu công nghiệp Hải Long, huyện Tiền Hải). Kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục phát triển, đồng bộ, kết nối tốt hơn. Diện mạo đô thị, nông thôn được cải thiện, Thái Bình nằm trong top các địa phương trong cả nước dẫn đầu về kết quả xây dựng nông thôn mới, 100% xã, huyện đã đạt chuẩn, riêng huyện Thái Thụy có 12/35 xã đã đạt được tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Quốc phòng, an ninh cơ bản được bảo đảm. Văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, ngày một tốt hơn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng việc ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Bên cạnh những kết quả tích cực, Thái Bình cần phải quan tâm có giải pháp để đẩy mạnh một số lĩnh vực trọng tâm chưa đạt yêu cầu, một số chỉ tiêu

kinh tế - xã hội còn thấp hơn mức bình quân của cả nước như thu nhập bình quân đầu người mới đạt khoảng 60 triệu đồng (cả nước bình quân trên 80 triệu đồng); cơ cấu nông, lâm nghiệp, thủy sản trong GRDP còn cao, chiếm 24,9% (cả nước khoảng 20%); đồng thời, phải chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu... Phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thưa các đại biểu, các đồng chí! Hiện nay, bối cảnh trong và ngoài nước có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng phát sinh những vấn đề tác động trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cuộc sống của người dân và phát triển các địa phương. Đồng thời, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối không từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nơi này, nơi kia

ý thức chấp hành pháp luật của một số cán bộ, đảng viên, người dân còn hạn chế; vi phạm pháp luật, tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp... nếu không được đánh giá đầy đủ, có giải pháp phù hợp sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; một số vấn đề tiềm ẩn không được xử lý kịp thời, hiệu quả có thể trở thành điểm nóng, phức tạp, đây là vấn đề tỉnh Thái Bình cần phải lưu ý, rút kinh nghiệm và làm tốt hơn. Phát huy kết quả đã đạt được, tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, lực lượng chức năng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trước nhân dân, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được thực chất, đó là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tư gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Mọi chủ trương phải hướng đến cơ sở, phải hợp lòng dân, vừa sức dân, xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân và được lồng ghép trong nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội, các cơ quan, tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, Thái Bình đã bố trí công an chính quy về xã, phường, thị trấn, cần tiếp tục kiện toàn, tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ, đây là lực lượng gần dân, gần bó mật thiết với nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đồng thời, phải xây dựng Đảng và hệ thống chính

trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy, chính quyền cơ sở; phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở gồm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mật trận và các đoàn thể, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo... làm hạt nhân cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình đã có nhiều nỗ lực, đạt được kết quả tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mong rằng các đồng chí sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục được hạn chế để phong trào phát triển ngày càng vững chắc.

Thưa các đại biểu, các đồng chí! Từ ngàn xưa, đất đai Thái Bình vốn là bãi bồi phù sa ven biển, có sức cuốn hút các thế hệ cư dân từ nhiều vùng miền về đây khai phá, chung lưng đấu cật quai đê trị thủy, lấn biển, lập làng để tạo thành một miền quê trù phú, vì vậy Thái Bình đã được sử sách tôn vinh là "quê lúa, đất nghề", là "kho người, kho của", cung cấp nhân tài, vật lực cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong lịch sử. Trong công cuộc đổi mới, Thái Bình đã phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giành được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tôi tin tưởng rằng Thái Bình sẽ ngày càng phát triển giàu đẹp, cuộc sống nhân dân sẽ tốt hơn trong bình yên, hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 78 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xin gửi đến nhân dân, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Chúc các đồng chí cùng toàn thể bà con nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!
Trân trọng cảm ơn!

Phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chiều ngày 16/8, các đồng chí: Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRIR) đồng chủ trì tọa đàm trực tuyến "Phát huy vai trò cộng đồng trong thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn". Tại tọa đàm, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các diễn giả và đại biểu đã cập nhật, chia sẻ nhiều thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong phát huy vai trò của cộng đồng và các tổ chức cộng đồng (HTX nông nghiệp, hội quản nông dân, hiệp hội doanh nghiệp...) trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tọa đàm cũng dành nhiều thời gian thảo luận, đề xuất các phương pháp, cách tiếp cận mới trong giai đoạn hiện nay nhằm phát

huy vai trò của cộng đồng trong thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 150/QĐ-TTg, ngày 28/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều đại biểu kiến nghị, tới đây ngành chức năng cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn dựa vào cộng đồng. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ và giải pháp giúp các tổ chức cộng đồng nhân rộng các mô hình, dự án hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hỗ trợ các cộng đồng và tổ chức cộng đồng trong đổi mới sáng tạo, tiếp cận vốn, khoa học công nghệ mới, quảng bá sản phẩm... để phát triển sinh kế bền vững gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường...

NGÂN HUYỀN

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Với sự phối hợp triển khai bàn bản, chủ đạo thực hiện do lưỡng DDCI, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND huyện Kiến Xương và UBND thành phố Thái Bình tin tưởng kết quả DDCI năm 2023 sẽ phần ảnh hưởng chất lượng điều hành kinh tế của các cơ quan quản lý nhà nước. DDCI thực sự là bước đi giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nhận diện những điểm mạnh và hạn chế trong công tác quản lý, điều hành từ đó xác định được trọng tâm cần cải cách, đổi mới để tạo môi trường đầu

tư kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố và tỉnh trong thời gian tới. Đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn đã hoàn thành công tác triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện DDCI, tập huấn cho doanh nghiệp ở tất cả 7 huyện và thành phố tham gia khảo sát trên phần mềm điều tra DDCI tỉnh Thái Bình năm 2023.



Thành phố Thái Bình thu hút được nhiều dự án lớn vào hoạt động nhờ môi trường đầu tư thông thoáng. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai dự án trạm biến áp 110kV Trà Linh.

2 máy biến áp 63MVA, cùng với lắp đặt đồng bộ các thiết bị tủ bộ trung áp 22kV, trang bị hệ thống thu thập đo đếm, hệ thống camera giám sát và điều khiển xa, bảo đảm trạm vận hành theo chế độ không người trực. Việc xây dựng trạm biến áp 110kV Trà Linh sẽ nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cho khu công nghiệp Liên Hà Thái, khu vực huyện Thái Thụy, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận đóng góp của ngành điện trong

những năm qua đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong triển khai xây dựng trạm biến áp 110kV Trà Linh, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ, sớm đưa vào vận hành nhằm đáp ứng mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho khu vực huyện Thái Thụy, đặc biệt là cấp điện phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp Liên Hà Thái. Đơn vị thi công cần tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện theo đúng thiết kế được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình theo kế hoạch đã đề ra.

THÀNH PHỐ Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập huấn công tác dân vận, tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng ngày 16/8, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và tập huấn công tác dân vận, tín ngưỡng, tôn giáo. Tại hội nghị, các học viên được báo cáo viên Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Chính trị tỉnh truyền đạt, hướng dẫn thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiêu chí xây dựng, quy trình thực hiện, thủ tục công nhận mô hình "Dân vận khéo"; kế hoạch nhân rộng mô hình "Dân vận khéo"; Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030; Đề án số

08-ĐA/TU, ngày 5/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền thân thiện với nhân dân phục vụ" ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025 và một số nội dung công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, tín ngưỡng, tôn giáo, từ đó vận dụng sáng tạo trong triển khai thực hiện.

MINH NGUYỆT

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DỰ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình trình diễn canh tác, bảo quản, chế biến lúa gạo thuộc dự án tại xã Liên Hoa.

Phía ban quản lý dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ đã thực hiện thí điểm mô hình canh tác lúa vụ xuân năm 2023 trong khu vực sản xuất lúa, đang tiến hành xây dựng hình thức sản xuất lúa rộng 2,4ha, hệ thống kênh tưới, tiêu, làm đường nội bộ, xây dựng nhà kính, nhà lưới... Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện dự án của các bên tham gia theo phân công của Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn. Khối lượng công việc cơ bản hoàn thành về tiến độ và thời gian. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ban quản lý dự án phía Hàn Quốc mua sắm trang thiết bị, máy móc, nhà kính, nhà lưới phục vụ mô hình thí điểm bảo đảm hiệu quả và phù hợp với nhu cầu sản xuất của Thái Bình trong quá trình thực hiện và bàn giao khi kết thúc dự án. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng quy định và tiến độ.

QUỲNH PHỤ Tập huấn phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Sáng ngày 16/8, UBND huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thủ tục hồ sơ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023... Quy trình, phương pháp và các biểu mẫu trong quá trình triển khai thực hiện giảm nghèo. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thực hiện. Những kiến thức được truyền đạt tại hội nghị giúp lãnh đạo, cán bộ làm công tác giảm nghèo của địa phương nắm vững phương pháp, cách rà soát chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó phân loại hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo.

NGUYỄN CƯỜNG